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ประเภท : ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์บ้านเรา

หัวข้อข่าว : ผวจ.เพชรบูรณ์ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น เขต 22 จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2563

โดย : ฝ่ายข่าว

ลงวันที่ : อังคาร ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563

เข้าชม : 969

 

          วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ 

เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น เขต 22 จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม

ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เรือนจำชั่วคราวแควน้อย ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีคณะอนุกรรมการฯ 

จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์,พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์, ผู้แทนโรงงานน้ำตาล, ผู้แทนชาวไร่อ้อย,

อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์, สมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์,สมาคมชาวไร่อ้อยบึงสามพัน,สมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์ ร่วมประชุม

          การประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบคำสั่งคณะกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น และพิจารณาวันเริ่มต้นหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทรายฤดูการผลิตปี

2563-2564 ของโรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม และโรงงานไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล (บึงสามพัน)

         ทั้งนี้ ที่ประชุมมีเรื่องสำคัญเพื่อทราบและพิจารณาเกี่ยวกับ สถานการณ์การหีบอ้อย ปัญหาและอุปสรรคในฤดูหีบปีการผลิต 2562/2563

ของโรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรือง และโรงงานไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล (บึงสามพัน) โดยฝ่ายผู้แทนโรงงานน้ำตาลคาดว่า ปีนี้อ้อยสดจะเพิ่มขึ้นกว่าเดิม

ส่วนผู้แทนชาวไร่อ้อย รายงานถึงปัญหาอุปสรรคว่า มีปัญหาการตัดอ้อยไม่ทัน

เนื่องจากมีช่วงหยุดยาวในช่วงเทศกาล,ส่วนพื้นที่บึงสามพันประสบภาวะฝนแล้ง ทำให้ผลผลิตอ้อยตกเนื่องจากอ้อยไม่งาม

,และปัญหาด้านการขนส่ง // การสรุปผลการหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทราย

ของโรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรืองและโรงงานไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล(บึงสามพัน)ปีการผลิต 2562/2563 //

การสรุปการจ่ายเงินที่หักจากค่าอ้อยไฟไหม้เฉลี่ยคืนอ้อยสดปีการผลิต 2562/2563 //

การสรุปเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตฤดูการผลิตปี 2562/2563  //

การแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรือง และโรงงานไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล(บึงสามพัน)  //

และการเสนอวันเริ่มต้นหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทรายฤดูการผลิตปี 2563/2564

ของโรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรืองและโรงงานไทยอุตสาหกรรมน้ำตาลบึง(สามพัน) โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ เสนอให้เปิดหีบในวันที่ 5

มกราคม 2563 เพื่อเสนอไปยังคณะกรรมการบริหารส่วนกลางต่อไป

 

________________________
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